



ที่ ศธ ๐๔๓๑๓๘/ว ๔๘๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ถนนรัตนวงษา ศก ๓๓๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะมีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส จึงประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ บุญทน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐๘๖ ๔๖๑๖๔๗๑ ๐๔๕ ๖๑๑๘๑๘

โทรสาร ๐๔๕ ๖๑๒๖๘๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะมีการ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๒. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นกลาง คอยสอดส่องดูแล สดับรับฟังและช่วยป้องกันการทุจริต อนึ่ง ขอให้ ผู้สมัครทุกคนอย่างได้หลงเชื่อบุคคลที่ไปติดต่อว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และ เรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากทราบหรือพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทราบทันที (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๙๓๓๘๕๗) เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโชติ บุญนุท)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑